

สรุปข่าวประจำวันที่ ๙ พ.ย. ๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- ภาพข่าว สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (ไทยรัฐ ๑๐ พ.ย. ๖๖ หน้า ๗)
- จี๋ ทร.ตรวจสอบคนอ้างทหารยศนายพล รุกพื้นที่ป่าสงวนฯ เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา ๘ พ.ย. ๖๖ หน้า ๑๑)

สื่อออนไลน์

- โวย ผู้ใหญ่บ้าน เอาป่าชุมชนจัดสรรให้ญาติ-ภรรยา จ.บุรีรัมย์ (ช่อง๗ ๘ พ.ย. ๖๖)
<https://news.ch7.com/detail/683851>
- มอดไม้ “ประตู-ชิงช้า” ชุกสวนร้าง มูลค่ากว่า2 ล้าน ยึดของกลางเข้าป่าไม้ (ไทยรัฐ ๘ พ.ค. ๖๖)
www.thairath.co.th/news/local/north/2739149



สุรชัย อจลบุญญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “การอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแบบบูรณาการ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี” มี สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานและเป็นประธาน.

จี ทร.ตรวจสอบคนอ้างทหารยศนายพล รุกพื้นที่ป่าสงวนฯเขาห้วยมะหาด จ.ระยอง



ระยอง - ประธาน ทสม.ระยอง จีกองทัพเรือ ตรวจสอบคนในสังกัดอ้างทหารยศนายพล รุกพื้นที่ป่าสงวนฯเขาห้วยมะหาด อ.บ้านฉาง ต้นน้ำลำค้ออ่างเก็บน้ำสวนป่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ไม่เพียงเท่านั้นยังมี พงษ์. บริษัทชื่อดังอีกด้วย พบพื้นที่ถูกบุกรุกแล้วกว่า 17,000 ไร่

นายสุรินทร์ สิริรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.ระยอง ได้พาชาวบ้านใน อ.บ้านฉาง เดินทางขึ้นเขาห้วยมะหาด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ม. 7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาห้วยมะหาด เขากกตะแบก และเขาน้ำหย่อง พื้นที่รวมกว่า 17,000 ไร่

และยังพบว่าพื้นที่บางส่วนซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำค้อของอ่างเก็บน้ำสวนป่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ถูกบุกรุกต่อเนื่อง โดยกลุ่มนายทุนอ้างว่ามีใบ ภท.ท.5 ซึ่งมีการแบ่งขายพื้นที่เป็นล็อกเพื่อหาผลประโยชน์

จากการตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่ทางขึ้นเขาห้วยมะหาด มีการเทคอนกรีตเพื่อทำทางขึ้น ส่วนพื้นที่ป่าเดิมไปด้วยหินขนาดใหญ่เรียงราย ส่วนต้นไม้บางส่วนถูก "กานรอบต้น" เพื่อให้ต้นไม้ยืนต้นตาย

ขณะที่บางจุดมีการทำรั้วลวดหนามกันพื้นที่และใช้รถแบ็กโฮขึ้นไปปรับพื้นที่สร้างบ้าน

ส่วนบางจุดพบว่ามีกรจุดไฟเผาป่า นายสุรินทร์ ประธาน ทสม. ระยอง บอกว่าการกระทำของนายทุนกลุ่มดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังมีแนวทางเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้อีก 45% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ขณะที่สภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาห้วยมะหาด เขากกตะแบก และเขาน้ำหย่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้

และพื้นที่ป่าบางส่วนนิคมอุตสาหกรรมสร้างตนเองได้ขอเข้าไปจัดสรรให้กับผู้ยากไร้ได้อาศัยและเนื้อที่อีกกว่า 2 พันไร่ กองทัพเรือ ได้ขอใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง

"เพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าดังกล่าวส่วนใหญ่จึงต้องเป็นเอกสาร ภท.5 ซึ่งนิคมฯ สร้างตนเอง ได้ออกเป็นหนังสือ นค.1 นค.2 และนค.3 ให้กับผู้ยากไร้ที่ครอบครองในระยะเวลา 5 ปีก่อนจึงจะนำไปขออนุญาตได้ และไม่ให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ ส่วนใบ ภท.5 ก็เป็นเพียง

เอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับทำเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ที่ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้เช่นกัน"

ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับกระทรวงจากส่วนกลาง ลงพื้นที่มาสำรวจจริงวัดพื้นที่เพื่อปักปันแนวเขตให้ชัดเจนเพื่อกันพื้นที่ป่าและพื้นที่ประชาชนออกจากกันให้ชัดเจน

นายสุรินทร์ ยังกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำเกษตรกรรมหรืออยู่อาศัยแล้ว ต้องคืนพื้นที่ให้กับรัฐ ไม่ให้นำไปขายต่อให้กับกลุ่มนายทุน เพราะพื้นที่ป่าแห่งนี้ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำสวนป่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ซึ่งในปี 2529 ที่ผ่านมามีสมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงปลูกต้นประดู่ของกรมป่าไม้ไว้ แต่ก็พบว่ามีต้นไม้บางส่วนถูก "กานรอบต้น" เพื่อให้ยืนต้นตาย

"ทราบว่ามีพนักงานบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง และคนมีสีในกองทัพเรือบางคน แอบอ้างผู้ใหญ่ยศนายพล เพื่อเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งในเรื่องนี้ อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด่วน" ประธาน ทสม. ระยอง กล่าว.



โวย ผู้ใหญ่บ้าน เอาป่าชุมชนจัดสรรให้ญาติ-ภรรยา จ.บุรีรัมย์

62 วันที่ 8 พ.ย. 2566 | 16.52 น.

ข่าวเย็นประเด็นร้อน



7 แชร์

ข่าวเย็นประเด็นร้อน - ชาวบ้านสุดทน! ผู้ใหญ่บ้านใช้รถไถรื้อต้นไม้ในป่าชุมชน จำนวน 6 ไร่ เพื่อจะจัดสรรที่ดินนำมาให้ญาติและภรรยาตนเอง

ชาวบ้านหมู่ 1 หมู่ 2 ตำบลนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมตัวประท้วงผู้ใหญ่บ้าน หลังจากไม่พอใจที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 อายุ 51 ปี รุกที่ป่าชุมชน ใช้รถไถไปปรับที่ดินป่าแล้ว จากนั้นให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เข้ามารังวัด เพื่อจัดสรรที่ดินป่าชุมชนจำนวน 6 ไร่ ให้ญาติพี่น้อง โดย 1 ไร่ นั้นเป็นภรรยาของตัวเอง ได้ 3 ไร่ ถือว่ามากกว่าเพื่อน

โดย อดีตผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ดังกล่าว อายุ 70 ปี บอกว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินสาธารณะ มีเนื้อที่ 6 ไร่ และเมื่อปี 2523 ชาวบ้านหมู่ 1 และหมู่ 2 ได้มีความเห็นให้เอาไว้เป็นป่าชุมชน จนกลายเป็นป่าที่ชาวบ้านเข้าไปทำมาหากิน เพราะบริเวณนี้ใกล้กับป่าดงใหญ่ ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ แต่พอผู้ใหญ่บ้านคนนี้เข้ามา ก็มาบุกรุกแผ้วถาง ที่ผ่านมามีเรื่องเรียนไปที่อำเภอโนนดินแดงแล้ว 3 ครั้ง แต่เรื่องเงียบหายไป จนกระทั่งชาวบ้านเห็นมีเจ้าหน้าที่ สปก. เข้ามารังวัด ทำให้เกิดความไม่พอใจร้องต่อสื่อดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่าที่ดินจำนวน 6 ไร่ดังกล่าว ถูกแบ่งเป็น 3 ไร่ มีคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ 2 คน และภรรยาผู้ใหญ่บ้านอีก 1 คน ทราบว่าภรรยาผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้ถึง 3 ไร่

เช่นเดียวกับ อดีตผู้ใหญ่บ้านอีกคน บอกว่า ถ้ามองด้วยตาเปล่าดูเหมือนป่ายังคงอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม แต่ถ้าเดินเข้าไปข้างในจะพบว่าไม้แต่ร่อยรลไถที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปไถ ปลุกมัน ปลุกพืช ชนิดอื่น ๆ ส่วนที่ผ่านมา ชาวบ้านโดนข่มขู่ให้ลบคลิปปภาพขณะผู้ใหญ่บ้านเข้าไปรุกที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปจัดสรร ที่ดินดังกล่าว เชื่อว่าน่าจะเข้าไปเพื่อเป็นการเอาใจภรรยา ที่เพิ่งแยกกันอยู่ได้ประมาณ 5 เดือน

ด้าน นายชมพง ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน และ เป็นผู้ถูกชาวบ้านกล่าวหา ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ดินดังกล่าว ไม่ใช่ที่ป่าชุมชน แต่เป็นที่สาธารณะ ส่วนที่เจ้าหน้าที่ สปก. เข้ามาในพื้นที่ ก็เป็นเพียงการรังวัดเท่านั้น แต่ถึงอย่างไร ส่วนนี้ให้ สปก.ออกมายืนยันเองจะดีกว่า ว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถครอบครองได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องคืน แต่ถ้าคืนจุดนี้จะต้องคืนอีกกว่า 267 ไร่ ในพื้นที่บริเวณนี้ เพราะมีสถานะเหมือนกัน พร้อมยืนยันไม่ได้มีการจัดสรรให้ใครทั้งสิ้น